

Tại sao chúng ta TRANH ĐẤU với đức tin VÀO Đức Chúa Trời?

Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Giảng 6: 28-29

Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi tin rằng điều quan trọng là phải xem xét ba lý do mà tôi đã khám phá trong nhiều năm qua là tại sao chúng ta là Cơ đốc nhân đấu tranh với đức tin vào Thiên Chúa.

1. Chúng ta mang tư duy của HỌC và HÀNH vào đời sống CƠ ĐỐC



Tôi tin rằng đây là lý do số 1 tại sao chúng ta đấu tranh với vấn đề đức tin. Tại sao? Bởi vì thật dễ dàng để bước đi bởi niềm tin vào khả năng của chính chúng ta, bởi vì đó là cách chúng ta sống. Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn. Làm thế nào bạn đã sống cho đến nay? Đối với hầu hết chúng ta, chúng ta học về cuộc sống, và sau đó chúng ta cố gắng hoàn thành những gì chúng ta đã học.

Ví dụ, bạn học cách làm công việc của mình, và sau đó bạn làm nó. Bạn học cách chơi gôn, câu cá, hoặc săn bắn, và bạn đi ra và thực hành chúng. Bạn học cách nuôi dạy con cái và sử dụng những gì bạn đã học để nuôi dạy chúng. Điều quan trọng là bạn đang sử dụng trí tuệ và khả năng của mình để học hỏi và sau đó là để thực hiện. Đây là cách mà tất cả chúng ta đã sống trong cuộc sống của mình. Câu hỏi đặt ra là: Đây có phải là ‘học biết và thực hành’ trong tư duy hiện đại của cuộc sống Cơ đốc không? Hãy nghĩ về câu hỏi này:

***Bạn có tin rằng bạn phải HỌC BIẾT lẽ thật của Chúa về cuộc sống Cơ đốc
và sau đó trong khả năng của riêng bạn (với sự giúp đỡ của Chúa) đi ra LÀM những gì Chúa
nói?***

Lẽ thật: Tư duy “học rồi hành” không thể thành công trong đời sống Cơ đốc nhân. Tại sao? Bởi vì chúng ta không thể làm những gì chỉ có Chúa Thánh Linh có thể làm và hứa sẽ làm trong cuộc sống của chúng ta. Bạn nhớ Phi-líp 1: 6? Như chúng ta đã học được trong bài học đầu tiên, chính quyền năng của Chúa và chính Ngài sẽ tạo ra sự biến đổi tâm linh. Như tôi đã chia sẻ với bạn về câu chuyện của mình, tôi đã cố gắng sống “học hỏi và thực hành” cuộc sống Cơ đốc và tôi đã thất bại thảm hại. Vấn đề là tôi không bao giờ tạo ra sự biến đổi mà Chúa đã hứa. Chỉ nhờ sự phụ thuộc vào Chúa mà sự thay đổi thực sự đã diễn ra.

2. Chúng ta muốn trở thành một phần của NGUYÊN NHÂN và HIỆU QUẢ của sự biến đổi tâm linh.

Một vấn đề khác có liên quan đến đức tin là chúng ta có thể mang trí tuệ, khả năng và tài năng của mình trở thành nguyên nhân và / hoặc hiệu quả của sự biến đổi tâm linh. Đây là một vấn đề bởi vì chúng ta luôn sử dụng trí tuệ, khả năng và tài năng của mình trong công việc, trong hôn nhân và nuôi dạy gia đình. Thật

tự nhiên khi muốn cố gắng biến đổi chính mình hoặc giúp Chúa thông qua những nỗ lực của chúng ta để được biến đổi, nhưng chúng ta không thể tạo ra những gì mà chỉ có Chúa mới có thể tạo ra.

Lẽ thật: Trong bước đi đức tin của chúng ta, chúng ta phụ thuộc vào Chúa để trải nghiệm trí tuệ, sức mạnh và khả năng của Ngài để làm trong chúng ta những gì chúng ta không thể làm cho chính mình. Hãy nhớ Giăng 15: 5b? Điều này thể hiện một cuộc đấu tranh khi nói đến việc bỏ qua các khả năng của chúng ta và dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng ở một mức độ nào đó rằng bạn đang trong quá trình bị thuyết phục rằng chỉ có Chúa, là Nguồn của bạn, mới có thể mang lại bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, lựa chọn hoặc hành xử.

Lưu ý: Điều này không có nghĩa là chúng ta không sử dụng trí tuệ và khả năng của mình. Tuy nhiên, những điều đó sẽ làm bạn không tốt khi nói đến sự biến đổi tâm linh.

3. CHỦ NGHĨA HỢP PHÁP nuôi dưỡng “học tập và thực hành” trong Cơ đốc giáo.

Nếu bạn đã dành nhiều thời gian trong môi trường nhà thờ theo chủ nghĩa hợp pháp như tôi đã làm, thì có lẽ bạn đã sống một cuộc sống “học và hành”. Ý nghĩa của chủ nghĩa hợp pháp của Cơ đốc giáo là gì? Chủ nghĩa hợp pháp đang cố gắng sống cuộc sống Cơ đốc bằng chính khả năng của con người để giữ hoặc tuân theo các quy tắc nhất định nhằm tạo ra sự biến đổi tâm linh. Chủ nghĩa hợp pháp thúc đẩy niềm tin sai lầm rằng bạn là nguồn để cố gắng giữ các tiêu chuẩn hoặc quy tắc nhất định để trở thành một Cơ đốc nhân tốt, làm đẹp lòng Chúa. Đối với tôi, chủ nghĩa hợp pháp đã tạo ra một cuộc sống phấn đấu trong sức mạnh của chính tôi để cố gắng làm hài lòng Chúa và giải phóng bản thân. Bạn có thể khám phá ra điều này?

Lẽ thật: Cố gắng sống theo một bộ tiêu chuẩn hoặc quy tắc sẽ không bao giờ tạo ra bất kỳ sự chuyển đổi thực sự nào. Cố gắng hơn hoặc làm nhiều hơn cho Chúa sẽ không mang lại những thay đổi mà bạn mong muốn. Nó sẽ chỉ dẫn đến việc từ bỏ hoặc cố gắng hơn để sống cuộc sống Cơ đốc nhân. Sự tự do thực sự chỉ đến khi bạn đặt niềm tin vào quyền năng và khả năng tạo ra trong bạn những lời hứa về sự biến đổi của Đức Chúa Trời.

Điều này có nghĩa là tôi sống một cuộc sống THỤ ĐỘNG và không làm gì cả?

*“Anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người bèn là trên quyền năng Đức Chúa Trời.”
Cô-rinh-tô 2:5*



Tôi thường nghe nhận xét này từ mọi người khi họ đang cố gắng hiểu về việc bước đi bằng đức tin vào Chúa Giê-su để Ngài sống cuộc sống của Ngài trong họ. Vậy thì, sống bằng đức tin có nghĩa là tôi phải làm gì? Dường như rất thụ động, hay trách nhiệm của tôi là gì? Lẽ thật là bước đi trong đức tin không có nghĩa là thụ động.

LỄ THẬT

*cuộc sống Cơ đốc nhân rất CHỦ ĐỘNG, nhưng CHÚA là
NGUỒN HOẠT ĐỘNG (biến đổi tâm linh) đang diễn ra*

Để hiểu được lễ thật trên, chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống và chức vụ của Chúa Giê-su. Bạn có nói rằng Chúa Giê-su bị động không? Tôi không tin rằng chúng ta sẽ nói như thế. Tuy nhiên, chúng ta đã học được gì về cách sống của Chúa Giê-su? Ngài hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Cha. Khi Ngài bước đi trong sự lệ thuộc, chuyện gì đã xảy ra? Chúa Cha đã giải phóng sự sống và quyền năng của Ngài QUA Chúa Giê-su để biến đổi cuộc sống của Chúa Giê-su. Do đó, bạn có trách nhiệm trong câu chuyện này.

Trách nhiệm của bạn là TÙY THUỘC vào Chúa Giê-su trong từng khoảnh khắc để Ngài sống cuộc sống của Ngài trong bạn.

Khi bạn làm như thế, Chúa Giê-su sẽ giải phóng sự sống và quyền năng của Ngài trong bạn để thay đổi hoàn toàn cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, lựa chọn và hành xử.

Suy ngẫm: dựa trên suy nghĩ rằng khi bạn chủ động phụ thuộc vào Chúa, Ngài là Nguồn của mọi hoạt động (biến đổi tâm linh) đang diễn ra trong bạn.

Kết ước với Chúa: Tìm kiếm Chúa để Ngài ban cho bạn mặc khải về vấn đề thụ động, trách nhiệm và chủ động của bạn.

Tóm tắt các điểm chính trong bài học thứ hai

Tôi hy vọng rằng bài học này đã cho bạn hiểu rõ hơn về phần của bạn trong quá trình biến đổi. Những điểm chính mà tôi hy vọng bạn nhớ từ sách này là:

- Phần của bạn trong cuộc sống Cơ đốc là PHỤ THUỘC dựa trên Chúa là Nguồn của bạn.
- Sự phụ thuộc vào Chúa là một từ khác để mô tả ĐỨC TIN.

- Việc tạo ra đức tin không phải là tùy thuộc vào bạn. Phần của bạn là NHẬN đức tin mà bạn vốn có trong Chúa Giê-su.
- ĐỐI TƯỢNG đức tin sẽ ở trong BẢN THÂN của bạn là nguồn, hoặc trong CHÚA là Nguồn.
- Chúng ta đấu tranh với ý nghĩa thực sự của đức tin vì một người nhận được tư duy “học và hành”, bạn không thể sử dụng tài năng và khả năng của mình trong nếp sống Cơ đốc, và nắm lấy bất kỳ chủ nghĩa hợp pháp nào.
- Đời sống Cơ đốc không thụ động. Chúa là nguồn cho mọi hoạt động của Ngài trong bạn để biến đổi mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn.

Hãy xem lại biểu đồ so sánh của bài học trước liên quan đến sự khác biệt giữa Đời sống bất định và Đời sống xác định.